

Với sự phong phú và giàu bản sắc, di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong sự thống nhất. Mặc dù đã có nhiều quan tâm của Nhà nước, nhưng công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi những giải pháp thiết thực trước mắt và lâu dài.

Khó khăn và thách thức

Những giá trị DSVHPVT truyền thống vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống. Mỗi di sản văn hóa đều mang sắc thái riêng ở từng vùng, miền, thể hiện rõ nhu cầu và bản sắc riêng. Các lễ hội truyền thống, diễn xướng, trò chơi dân gian, phong tục, tập quán, nếp sống đẹp của đồng bào đã và đang được tích cực nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục, bảo vệ. Đơn cử như ở tỉnh Phú Thọ, mảnh đất thiêng liêng cội nguồn của dân tộc Việt Nam với hàng nghìn năm lịch sử, nơi khởi nghiệp 18 đời Vua Hùng với các loại hình DSVHPVT nổi tiếng như: hát Xoan, Gheo, Trống quân, Ví óng, Trích nghệ, Chèo, hát, Đám đống, múa Tùng di. Vùng Trung Bộ có: Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, diễn trò Kiều, hò, vè, hát ru, nghệ thuật Bài Chòi, Tục thờ Mẫu - hầu đồng - chầu văn là một di sản văn hóa nghệ thuật độc đáo và đã được UNESCO công nhận là DSVHPVT đại diện của nhân loại...

Tuy nhiên, theo Ths Phạm Văn Phê (Trường đại học Văn hóa Hà Nội), do tác động của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập, nhiều DSVHPVT đang bị pha tạp và dần mai một. Thậm chí nhiều làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền, nhạc cụ dân tộc, lễ hội dân gian, một số nghề thủ công truyền thống và phương tiện sinh hoạt hằng ngày bị thất truyền, số còn lại cũng đang ở tình trạng không có điều kiện sản xuất, bị sự cạnh tranh rất lớn. Các tài liệu, tư liệu để cập từng lĩnh vực lưu giữ không nhiều, số còn lại đang nằm rải rác, chưa có điều kiện sưu tầm, tập hợp. Những nghệ sĩ, nghệ nhân am tường chuyên môn đã lớn tuổi...

Mặc dù việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT từng bước đã được thể chế hóa, nhưng từ chủ trương, chính sách cho đến việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khoảng cách, khâu chỉ

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể



Hát Chèo - di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

đạo điều hành chưa có sự thống nhất cao. Nguồn kinh phí, ngân sách, phương tiện, con người cần đầu tư, bố trí cho lĩnh vực này còn khó khăn. Bên cạnh đó là những thách thức không để một sớm một chiều có thể giải quyết được, vì lâu nay mỗi quan tâm của chúng ta mới chỉ dừng ở các DSVHPVT mà chưa quan tâm đến chủ thể sáng tạo nó. Nhiều ý kiến cho rằng đó là sáng tạo của nhân dân mà chưa ý thức đầy đủ khởi thủy sáng tạo,

lưu truyền, lưu giữ, trao truyền các DSVHPVT từ thế hệ này qua thế hệ khác. Việc sưu tầm, nghiên cứu còn có vai trò của các nghệ nhân. Phát huy vai trò nghệ nhân trong cộng đồng là công việc cần thiết, phải duy trì thường xuyên, nhưng đáng tiếc chúng ta làm chưa tốt.

Đóng bộ nhiều giải pháp

GS, TS Lê Hồng Lý (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

cho rằng: những vấn đề về chính sách, con người, nhà đầu tư, các tổ chức xã hội và cộng đồng, nhất là các tổ chức quốc tế... đều là những bộ phận quan trọng trong việc phát huy những giá trị của các DSVHPVT được UNESCO công nhận. Để bảo tồn và phát huy DSVHPVT một cách căn cơ, giải pháp nhận thức là quan trọng nhất. Vì từ nhận thức được giá trị, vai trò của di sản văn hóa này, chính cộng đồng sẽ biết phải làm gì



Múa rối nước (hay còn gọi là trò rối nước) là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, một sáng tạo đặc biệt của người Việt

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ TRỘM, CƯỚP TÀI SẢN

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thái Thụy xảy ra nhiều vụ trộm, cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận. Hầu hết các đối tượng phạm tội đều có tiền án tiền sự, hoạt động với những thủ đoạn liêu lĩnh, tinh vi. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, sàng lọc đối tượng, chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng làm rõ, thu giữ và trả lại tài sản cho người bị hại...

Từ đầu năm tới nay, tại huyện Thái Thụy xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tivi. Theo phản ánh của người dân, các đối tượng thường lợi dụng vào các thời điểm người dân đi làm không có nhà từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ để trộm cắp. Thủ đoạn của chúng rất liêu lĩnh, tinh vi, phá khóa cổng, cửa nhà để lên vào lấy trộm tivi với thời gian rất nhanh chỉ trong vài ba phút. Vụ mất trộm tivi gần đây nhất xảy ra vào ngày 23/8/2018 tại gia đình chị Phạm Thúy Ngân, sinh năm 1976, thôn Lai Triều, xã Thụy Dương. Lợi dụng khoảng thời gian 19 giờ nhá nhem tối, gia đình chị Ngân không có ai ở nhà đối tượng đã phá khóa cổng, cửa nhà lên vào lấy đi một chiếc tivi tinh thể lỏng 42 inch, trị giá 10 triệu đồng. Sau khi về phát hiện bị mất cắp, gia đình đã báo chính quyền địa phương và Công an huyện Thái Thụy để điều tra, làm rõ.

Đại úy Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Trước nạn trộm cắp tivi xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để điều tra. Đội đã tiến hành các biện pháp trinh sát, sàng lọc, rà soát đối tượng trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện quản lý hành chính và tuần tra mật

phục trên nhiều tuyến đường, ngõ trong huyện vào các thời điểm đối tượng thường hành động. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng là Trần Quang Huy, trú tại khu 2, thị trấn Diêm Điền và Đàm Anh Thắng, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tivi tại gia đình

chị Phạm Thúy Ngân, xã Thụy Dương. Qua đấu tranh, khai thác tại Cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng trên đã khai nhận thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tivi ở nhiều xã trong huyện. Sau khi trộm cắp xong, hai đối tượng này mang tang vật sang Thành phố Hải Phòng để tiêu thụ và lấy tiền sử dụng vào việc mua và sử dụng ma túy. Cả hai

đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ngoài tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian gần đây, Công an huyện Thái Thụy cũng nhận được đơn trình báo của người



Tuyến đường đi biển đoạn qua các xã Thụy Hải, Thụy Xuân là địa điểm các đối tượng hay cướp giật tài sản của người dân.

để bảo tồn và phát huy. Trong những trường hợp cá biệt, chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu di sản là một cộng đồng cư dân, thì ý chí, khát vọng, nhu cầu, thậm chí lợi ích của họ cũng có tác động không nhỏ đến sự sử dụng và khai thác nhằm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn ở lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có kế hoạch hoàn chỉnh, xác định những mốc thời gian cụ thể. Có chính sách thỏa đáng, quan tâm hơn nữa các nghệ nhân để họ truyền dạy cho cộng đồng những di sản còn lưu giữ được trong tâm thức. Biết cách khơi dậy sức sáng tạo chủ động của nhân dân trong các hình thức sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời kỳ mới. Giữ gìn truyền thống văn hóa trong gia đình, trong làng, bản, tạo điều kiện cho quần chúng tiếp nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và thực hiện quyền làm chủ của mình. Đặc biệt chú trọng đến tiếng nói của các chủ thể văn hóa, bảo đảm các chủ thể văn hóa, bảo đảm của họ trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Mặt khác khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu DSVHPVT. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về các giá trị DSVHPVT đặc sắc, mở lớp bồi dưỡng về dân ca, dân vũ truyền thống. Nên học tập cách làm ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa của các nước đã có kinh nghiệm và điều kiện đi trước.

Ngoài ra, yêu cầu có tính cấp bách là phải chọn lọc được đội ngũ làm công tác kiểm kê, quản lý DSVHPVT giỏi chuyên môn, am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào ở khắp mọi miền Tổ quốc. Bởi điều quan trọng đối với việc phát huy những DSVHPVT là làm cho di sản ấy "sống" giữa cuộc đời, như chính bản chất của nó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, đưa di sản văn hóa nói chung, DSVHPVT nói riêng mãi là tài nguyên phong phú, là sản phẩm du lịch lợi thế của nhiều địa phương.

(theo nhandan.com.vn)

RA QUÂN HƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

thiên nhiên; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, từ đó tự giác hưởng ứng thu gom, xử lý rác thải.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao thiết bị vệ sinh môi trường cho UBND xã Đông Lĩnh, trao quà cho Đội vệ sinh môi trường xã Đông Lĩnh và trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu tỉnh, huyện, xã cùng nhân dân, học sinh xã Đông Lĩnh đã trồng cây tại sân vận động xã; dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.

Sau buổi lễ ra quân tại xã Đông Lĩnh, để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, các huyện, thành phố sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt theo Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh; huy động sự tham gia của cả cộng đồng dân cư thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị...

Thực hiện 226 đề tài, dự án khoa học công nghệ về nông nghiệp, nông thôn

Từ năm 2008 - 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 226 chương trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ về nông nghiệp và phát triển nông thôn, với tổng kinh phí đầu tư trên 61 tỷ đồng.

Các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ tập trung đầu tư nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn giống cây, giống con mới; tiến hành khảo nghiệm 2.639 lượt giống lúa các loại, 977 lượt giống ngô, 72 lượt giống đậu tương, 94 lượt giống lạc, 175 lượt giống khoai tây. Đã xác định được 13 giống lúa, 2 giống ngô, 2 giống khoai tây, 3 giống đậu tương có triển vọng về năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bố sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh; đã khảo nghiệm, tuyển chọn nhiều giống lợn, gà, ngan, vịt, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất.

Việc nghiên cứu và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học đã làm thay đổi mạnh mẽ năng suất, chất lượng các sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phục vụ thiết thực tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

NGÂN HUYNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN 120 ĐƠN KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI TỔ CÁO

9 tháng năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 140 lượt người, với 38 vụ việc liên quan đến đất đai, 3 vụ việc về bảo vệ môi trường, 1 vụ việc về khoáng sản. Sở đã giải quyết 13/13 vụ việc thuộc thẩm quyền về đất đai, 1 vụ việc về khoáng sản. Đồng thời, tiếp nhận 120 đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại tổ cáo; trong đó 78 đơn đủ điều kiện xử lý, còn lại là đơn nặc danh, không rõ nội dung, địa chỉ, trùng lặp hoặc đơn không thuộc thẩm quyền. Sở đã hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thời gian tới, Sở tiếp tục duy trì nếp nếp tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại tổ cáo, kiến nghị phản ánh của các tổ chức, cá nhân đúng quy định; phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng.

MINH NGUYỆT

Bế mạc giải bóng đá công nhân lao động

Chiều ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh, năm 2018.

Khởi tranh từ ngày 15/9 với sự tham gia của 10 đội bóng và gần 200 vận động viên; trải qua 12 trận đấu căng thẳng, kịch tính, hai đội bóng xuất sắc nhất



là Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao (MXP) Chi nhánh Thái Bình và Công ty TNHH Texhong đã lọt vào trận chung kết. Với chiến thuật hợp lý, đội bóng Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao (MXP) Chi nhánh Thái Bình đã vượt qua đội bóng Công ty TNHH Texhong với tỷ số 2-1 để đoạt cúp và giành huy chương vàng; Công ty TNHH Texhong giành huy chương bạc; 2 đội bóng Công ty TNHH Bao bì Hương Sen và Công ty TNHH Sky Power giành huy chương đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Giải bóng đá công nhân lao động là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe cho công nhân lao động, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các công nhân cơ sở trong các khu công nghiệp, qua đó giúp người lao động hàng say thi đua lao động sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG

Giao lưu vẽ tranh với chủ đề "Em vẽ ước mơ của em"

Sáng ngày 28/9, tại Trường Tiểu học Vũ Phúc, thành phố Thái Bình tổ chức giao lưu vẽ tranh với chủ đề "Em vẽ ước mơ của em".

Tham gia cuộc thi có 90 em học sinh từ khối 3 đến khối 5 thuộc 3 trường tiểu học: Vũ Phúc, Trần Lâm, Phúc Khánh. Qua tranh vẽ các em đã thể hiện được năng khiếu hội họa, tu tin bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về những ước mơ tương lai, về một môi trường sống an toàn, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện... Cuộc thi tạo một sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích, khuyến khích phát triển tài năng nghệ thuật của học sinh, đồng thời phát hiện những nhân tố mới trong bộ môn hội họa để bồi dưỡng tham gia hội thi các cấp.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba cho các em học sinh và giải đặc biệt thuộc về học sinh Trường Tiểu học Phúc Khánh.

ĐỨC ĐÔNG